

# ใช้เกณฑ์โอเน็ตเดิมประเมินรอบ3

● สมศ.ชี้ของใหม่ทำร.ร.สอบตก85%

● สทศ.ปลื้มโรงเรียนต้นทำเต็มเพิ่ม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายชาญณรงค์ พร รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) เมื่อ เร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้เกณฑ์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหรือการ ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในมาตรฐานที่ 5 เหมือนเดิม ในการประเมิน คุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบที่ 3 ซึ่งเคยใช้ใ้ ใน การประเมินรอบที่ 2 มาแล้ว จากนั้นจะมีการนำ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ.พิจารณา อนุมัติในปลายเดือนมิถุนายนนี้ หากได้รับการอนุมัติ ก็จะมาใช้ในการประเมินรอบที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558

ผู้อำนวยการ สมศ.กล่าวต่อว่า ปี 2554 สมศ.ต้องประเมินสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน จำนวนกว่า 8,000 โรงเรียน ซึ่งเราเริ่มส่งเจ้าหน้าที่ ลงไปประเมินตามสถานศึกษาต่างๆ แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งจะยังไม่ตัดสินผลการ ประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะยังอยู่ในช่วงการ เก็บข้อมูลที่จะดำเนินการไปจนถึงเดือนสิงหาคม เพื่อนำมาปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์ในเดือน กันยายน เบื้องต้นเฉพาะในส่วนของตัวบ่งชี้คะแนน โอเน็ตซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่ 5 โดยโอเน็ตจะดูทั้ง 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระละ 2.5 คะแนน รวมคะแนน เดิม 20 คะแนน ซึ่ง สมศ.มีฐานข้อมูลโอเน็ตของ โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศอยู่แล้ว จึงได้ลองนำ คะแนนโอเน็ต มาเข้าหลักเกณฑ์การให้คะแนนตาม หลักเกณฑ์ใหม่ คือ ช่วงคะแนน 0-9.99 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน, 10-11.99 คะแนน ระดับต้อง ปรับปรุง, 12-14.99 คะแนน ระดับพอใช้, 15- 17.99 คะแนน ระดับดี และ 18-20 คะแนน ระดับ ดีมาก

นายชาญณรงค์กล่าวต่อว่า เราพบว่าถ้าใช้ ช่วงคะแนนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนทั่ว

ประเทศตกประเมินในมาตรฐานที่ 5 ถึง 85% ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพราะตาม หลักเกณฑ์ใหม่โรงเรียนจะผ่านการประเมินใน มาตรฐานที่ 5 ได้ ต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปหรืออยู่ ในช่วงคะแนน 15-17.99 คะแนนขึ้นไป หรือคิด เป็นสัดส่วนคะแนน 75% ขึ้นไป ในขณะที่การ ประเมินรอบที่ 2 กำหนดให้ใช้ช่วงคะแนนดังนี้ 0.00-3.99 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน, 4.00- 7.99 ระดับต้องปรับปรุง, 8.00-11.99 ระดับพอใช้, และ 12.00-15.99 ระดับดี และ 16.00-20.00 ระดับดีมาก โดยถ้าใช้ช่วงคะแนนนี้ พบว่าจะมี โรงเรียนทั่วประเทศตกมาตรฐานที่ 5 ไม่เกิน 35%

“เดิม กพพ.ต้องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรให้ยกระดับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของโอเน็ตให้สูง ขึ้น จึงขยับช่วงคะแนนให้อยู่ที่ 75% ขึ้นไปถึงจะ ผ่าน แต่เนื่องจากผลคะแนนโอเน็ตที่สอบเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนทั่วประเทศโดย ภาพรวมได้คะแนนโอเน็ตต่ำลง เนื่องจากปัญหา ข้อสอบและรูปแบบข้อสอบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ เด็กยังไม่คุ้นเคย ตลอดจนปัญหาเทคโนโลยีและเด็ก ส่วนหนึ่งไม่ได้ตั้งใจสอบเพราะไม่มีผลต่อการเลื่อน ช่วงชั้นหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย กพพ.จึงมองว่า หากจะใช้ช่วงคะแนนใหม่ดังกล่าว จะมีผลให้ โรงเรียนทั่วประเทศตกมาตรฐานนี้ถึง 85% จึงเห็น ควรให้มองตามสภาพความเป็นจริง คือมีมติให้ถอย กลับไปใช้ช่วงคะแนนเดิมที่เคยประเมินในรอบที่ 2” นายชาญณรงค์กล่าว

ด้านนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิด เผยว่า สทศ.กำลังเร่งประชาสัมพันธ์และแนะนำ การพิจารณาผลคะแนนโอเน็ต, คะแนนทดสอบวัด ความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนทดสอบทาง วิชาชีวะ/วิชาการ (PAT) หลังจากที่ สทศ.ได้เปิดให้ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคะแนนต่างๆ ราย

โรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ สทศ. [www.niets.or.th](http://www.niets.or.th) เพื่อให้โรงเรียนนำคะแนนที่ได้รับไปวางแผนปรับปรุง คุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหากทุกโรงเรียนสามารถปรับปรุงและ พัฒนาการเรียนการสอนได้ ก็เชื่อว่าจะช่วยยกระดับ คะแนนโอเน็ตในภาพรวมของประเทศให้สูงขึ้นตาม ไปด้วย

“จากที่ผมได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พบว่า โรงเรียนหลายแห่งเริ่มต้นตัวกับการยกระดับ คะแนนโอเน็ตให้สูงขึ้น ซึ่งไม่อยากให้โรงเรียนดูค่า คะแนนที่ได้รับอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ทั้งในระดับ จังหวัดและระดับชาติด้วย รวมทั้งพิจารณาหัวข้อ ย่อยด้วยว่าเด็กของตัวเองยังอ่อนในรายวิชาใด เพื่อ ปรับปรุงให้ถูกจุด เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนมักมอง ซ้ำมในส่วนของการละเอียดไป ทำให้การพัฒนา ยัง ไม่ถูกที่เท่าที่ควร” นายสัมพันธ์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม นำยินดีที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพฐ. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยจะนำ คะแนนโอเน็ตมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเด็ก เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นต้น